

ทหารอียิปต์ติดโควิด ระยองปิดร.-อาชีวะทั้งจังหวัด กทม.บ่นลูกคนละทูต-ผู้ร่วมโพลด์บิน12คนติดเชื้อ แฉเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังอีก47-หวั่นไทยระบาดรอบ2

คนไทยทั้งประเทศผวาหนัก หวั่น “โควิด” ระบาดรอบ 2 ล็อกเป้าพื้นที่เสี่ยง “ระยอง- กทม.” หลัง ศบค. พบมีติดเชื้อไวรัสสมรรถนะเพิ่มอีก 3 ราย เผย 1 ราย เป็นทหารอียิปต์เปิดโหมไลน์ ลงสนามบิน **◆ อ่านต่อหน้า 2**

เป็นมาจากผู้ที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 283 ราย และผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย โดยในขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่อง 49 วันแล้ว และยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มจึงมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 58 ราย มีผู้ได้รับการรักษาและหายป่วยเพิ่ม 2 ราย รวมจำนวนผู้หายป่วยสะสม 3,090 ราย มีผู้ที่ยังรับการรักษาอยู่ใน รพ. 72 ราย

โรงแรมที่เป็นสถานกักกันของรัฐใน จ.ระยองจากนั้นเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศจีนปฏิบัติภารกิจทางทหาร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. และกลับเข้าประเทศไทยอีกครั้งในช่วงค่ำของวันเดียวกันโดยเข้าพักในโรงแรมแห่งเดิม ต่อมาถูกตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 10 ก.ค. แต่การตรวจถูกระงับในเที่ยวบินเดียวกันอีก 30 ราย กลับไม่พบเชื้อแต่ยังไม่แน่ชัด จึงตรวจซ้ำเมื่อวันที่ 11 ก.ค. ซึ่งเป็นวันที่ทหารรายนี้เดินทางออกจากไทยกลับไปอียิปต์แต่ผลตรวจออกมาเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ยืนยันว่าพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

อู่ตะเภา พักโรงแรมกักกันที่ระยอง แต่ไม่กักตัวบินปฏิบัติภารกิจที่จีน แคมลอบออกไปเดินห้างฯ ต้องสั่งสอบสวนโรคใหม่ทั้งจังหวัด ผวจ.ระยอง เรียกประชุมด่วน สั่งปิดห้างพัก-กักตัว 2 พนักงานโรงแรม-เก็บเนื้อเยื่อคนใกล้ชิด 12 คน ตรวจละเอียด พ่วงปิด 11 โรงเรียนเขตเทศบาลนครระยอง และอาชีวะทั้งจังหวัด ไม่มีกำหนด “สาธิต” ลงพื้นที่ ลุย 2 ห้างดัง “แหลมทอง-เซ็นทรัล” เช็กทุกจุดเสี่ยง ส่วน กทม. ด.ญ.วัย 9 ขวบ คนละทูตจากชุดานคิดเชื้อไวรัส อึ้งไม่ได้พักในสถานทูต แต่โผล่ก่อนโดนกลางกรุง เร่งสอบสวนโรคด่วน แฉผู้โดยสารร่วมโพลด์บินติดโรครวม 12 คน เจ้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 47 ราย ผัง โขชัยลดลมยับ “บิกแดง” เรียกร้องรับผิดชอบ ปมสนับสนุนคณะวีไอพีต่างประเทศเข้าไทย ไม่ต้องกักตัว

○ ไทยพบติดเชื้อใหม่ 3 คน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐจึงทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,220 ราย แบ่ง

○ ล้วนมาจากต่างประเทศ

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย แบ่งเป็น รายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 48 ปี อาชีพรับจ้างกลับจากประเทศคูเวต พักในสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. และเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งแรกผลปรากฏว่า ไม่พบเชื้อแต่ในการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 11 ก.ค. หลังจากอยู่ในสถานกักกันมาแล้ว 12 วัน ผลตรวจระบุพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่า เป็นช่างทั่วไปของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งแต่เดือน พ.ย. 62 และพักในแคมป์คนงานที่ถูกตรวจพบมีผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินเดียวกันที่เลขพบผู้ป่วยก่อนหน้านั้น 10 ราย รายที่ 2 เป็นหญิงไทยอายุ 22 ปี อาชีพรับจ้างกลับจากประเทศบาห์เรน เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ถูกตรวจคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคพบว่าอาการมีไข้เจ้าเกณฑ์สอบสวนโรค จึงถูกส่งตรวจหาเชื้อในวันเดียวกัน ผลระบุพบเชื้อ ขณะนี้เข้ารับกักตัวใน รพ. ที่ จ.ฉะเชิงเทรา

○ 1 รายเป็นทหารจากอียิปต์

รายที่ 3 เป็นชายสัญชาติอียิปต์ อายุ 43 ปี อาชีพทหาร มาจากประเทศอียิปต์เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 ก.ค. เข้าพักใน

○ โหมไลน์ออกนอกพื้นที่กัก

กรณีนี้ไม่มีประเด็นคือการสอบสวนโรคว่าทหารอียิปต์รายนี้เดินทางเข้ามาในฐานะลูกเรือซึ่งตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ฉบับที่ 6 ที่จะประกาศว่าจะมี 11 กลุ่มในการอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทย พบว่ากลุ่มที่เป็นลูกเรือหรือผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ ที่จำเป็นต้องเข้ามาในภารกิจหรือมีกำหนดเดินทางออกจากราชอาณาจักรที่ชัดเจนโดยจัดที่พักเดิมให้เป็นโรงแรมใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแต่ทหารและลูกเรือชุดนี้มีโหมไลน์เดินทางมาจากกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เมื่อวันที่ 6 ก.ค. จากนั้นไปที่ปากีสถาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ได้เดินทางมายังสนามบินอู่ตะเภา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. และเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.ระยอง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ออกจากโรงแรมไปยังสนามบินอู่ตะเภาและเดินทางโดยเครื่องบินไปปฏิบัติภารกิจทางทหารเมืองที่เจินตู ประเทศจีนแล้วเดินทางกลับเข้าไทยในวันเดียวกัน โดยเข้าพักโรงแรมแห่งเดิมที่ จ.ระยอง และถูกตรวจเชื้อคัดกรองทั้งคณะจำนวน 31 คน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ต่อมาคณะนี้เดินทางออกจากไทย เมื่อวันที่ 11 ก.ค. แต่วันนั้นผลออกมาถ้าถามยังไม่แน่ชัด จึงส่งตรวจซ้ำอีกครั้ง ผลออกเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ว่ายืนยันการติดเชื้อ

○ อังโผ่เดินห้างระยอง

ที่ประชุม สบค. ในวันที่ (13 ก.ค.) ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้ว่าแม่เขาเป็นลูกเรือ และเดินทางเข้าในไทยเป็นลักษณะเฉพาะและเดิมมีกำหนดที่จะเข้าพักในโรงแรมแถวสุวรรณภูมิ แต่ครั้งนี้มาลงสนามบินอู่ตะเภาและเข้าพักในโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้มาตรการของการควบคุมและสอบสวนโรคต้องถูกทบทวนการปฏิบัติกันใหม่ โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับข้อสั่งการจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข ให้ออกมาตรวจคุมเข้มในเรื่องนี้และต้องตรวจสอบอย่างละเอียด แม้ผู้ป่วยยืนยันได้กลับประเทศไปแล้ว ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคยังพบว่าทีมลูกเรือได้ออกจากโรงแรมไปยังสถานที่บางแห่งใน จ.ระยอง อาทิ ห้างสรรพสินค้า ดังนั้นสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จะร่วมกับทีมส่วนกลางลงไปสอบสวนโรคในพื้นที่สัมผัสทุกแห่งที่กลุ่มดังกล่าวเดินทางไปโดยขอยืนยันว่า สบค. ไม่มีมีการปกปิดข้อมูล

ขณะเดียวกันถ้าใครคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือสัมผัสขอให้โทรศัพท์มาที่สาธารณสุขจังหวัดระยองหรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 นอกจากนี้ โรงแรมที่ จ.ระยอง ถือเป็นสถานที่สัมผัสกับผู้ที่พักจะเน้นการเข้าไปสอบสวนโรคต้องครอบคลุมโรงแรมนี้ ข่าวนี้อาจถือข้อขอให้รับทราบว่าได้ตัวเรามากเพราะไม่ได้เกินกว่าความคิดที่จะบอกว่ามีระลอก 2 ใกล้เข้ามาแล้ว ขอให้ดูแลตัวเองอย่างดี ปลอดภัยปลอดภัยนานเท่านั้น

○ ด.ญ.จากซูดานพักคอนโดฯ

นอกจากนี้ยังมีกรณีผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 9 ขวบ 1 คน ที่รายงานเมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมายังเดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกา มาพร้อมครอบครัวของคณะทูต โดยมาจากประเทศซูดาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา มารดาของเด็กหญิงนำผู้ป่วยและครอบครัว รวม 5 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ซูดานก่อนออกเดินทางไม่พบเชื้อกระทั่งเดินทางถึงไทยในวันที่ 10 ก.ค. เมื่อมา

ถึงได้ถูกตรวจคัดกรอง ผลออกมาไม่มีอาการแต่จากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจกลับพบเชื้อ ส่วนบิดาของเด็กหญิงนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในรพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยตรวจพบว่าพบเชื้อ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ผลตรวจพบอาการปอดอักเสบจึงถูกส่งตัวที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่มีกำลังสมาชิกครอบครัวที่เหลือไปทำนักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ทั้งที่มาตรการของ สบค. กำหนดว่ากรณีของกลุ่มคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศที่มีปฏิบัติงานในประเทศไทยนั้น ต้องกักตัวในพื้นที่และอยู่ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต้นสังกัดเป็นเวลา 14 วัน ดังนั้น เราต้องกำหนดมาตรการโดยละเอียดให้ครอบคลุมมากกว่านี้และขอให้กระทรวงการต่างประเทศประสานสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศทุกแห่งถึงเรื่องดังกล่าว เพื่อขอความร่วมมือ เพื่อทำให้เกิดความเรียบร้อยมากขึ้น เรียนรู้ไปด้วยกันว่าต้องเป็นแบบนี้ 14 วันในสถานที่ของบ้านโดยไม่ต้องออกมา อย่างไรก็ตาม ทีมสอบสวนโรคจะต้องเข้าไปสอบสวนในพื้นที่คอนโดฯ แห่งนี้ด้วย

○ แจงปมนักธุรกิจปากีสถาน

ขณะที่มีการนำเสนอข่าวที่ว่ามีนักธุรกิจชาวปากีสถาน เดินทางโดยเครื่องบินมายังประเทศไทยโดยมีเอกสารไม่ครบ ว่า การประชุม สบค. ชุดเล็กในวันนี้ (13 ก.ค.) ได้หารือกันว่านักธุรกิจและนักเดินทางที่เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน รวม 27 คน โดยเอกสารมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเอกสารที่นำเข้ามาในการเดินทางซึ่งทุกคนมีเอกสารครบถ้วนทั้งหมด แต่ส่วนที่ 2 เอกสารที่ประสานระหว่างภายในหน่วยงานของไทยเพื่อให้ปรากฏชื่อของผู้เดินทางพบว่าเอกสารส่งกันระหว่างหน่วยงานของไทย มี 19 คนที่เอกสารครบ แต่อีก 8 คน เอกสารขาดหายซึ่งเกิดจากการประสานงานล่าช้าของหน่วยงานไทยผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมาหารือเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเชื่อมการประสานงานให้ดี เพื่อให้การเดินทางเรียบร้อย ไม่ได้เป็นการลักลอบหรือหลบหนี ส่วนกรณีชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้ามาด้วยวิธีนี้ มีรายงานว่า มีประมาณ 3,000-4,000 คน เป็นตัวเลขสะสมตั้งแต่เดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา แต่เมื่อเราเจอเราผลักดันออกไป

อยู่ในพื้นที่จริง ๆ จึงไม่ได้มาก

○ เร่งสอบสวนทหารอียิปต์

ด้าน นพ.สุวรรณชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 ว่า กรณีนี้ทางทีมสอบสวนโรคอยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการค้นหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่คณะลูกเรือนี้เข้าพักและสถานที่ที่คณะลูกเรือให้ข้อมูลว่าได้เดินทางไป เช่น ห้างสรรพสินค้า ใน จ.ระยอง อย่างไรก็ตามทางทีมสอบสวนโรคจะต้องเร่งหาใน 1. ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้ 2. เมื่อนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น หากประชาชนในพื้นที่ จ.ระยอง กังวลหรือคิดว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้สามารถติดต่อได้ที่สาธารณสุขจังหวัดหรือเบอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ในระหว่างนี้ขอให้ประชาชนใน จ.ระยอง ป้องกันตัวเองมากขึ้นและทีมสอบสวนโรคกำลังเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดคาดว่า 2-3 วันจะทราบผล

○ ปิดห้องพัก-กักตัวพมก.

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ด.เงินพระ อ.เมืองระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองเป็นการด่วน ก่อนที่นายสุรศักดิ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า จังหวัดได้สั่งให้ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่พร้อมตรวจสอบข้อ



เท็จจริง อีกทั้งสอบสวนบุคคลที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิด ในส่วนของห้างสรรพสินค้ายังไม่ทราบว่ามียกกลุ่มทหารไปเดินเที่ยวที่ร้าย และคนที่ติดเชื้อไปด้วยหรือไม่ซึ่งจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมอย่างละเอียด คาดว่าภายใน 2 วันน่าจะชัดเจนว่าไปที่ไหนมาบ้างเบื้องต้นขณะนี้ได้สั่งปิดห้องพัก และพื้นที่ชั้นบนสุด 2 ชั้นของโรงแรมที่กักกันดังกล่าวที่กลุ่มทหารอียิปต์เข้าพัก และสั่งกักตัวพนักงานโรงแรม 2 คน ที่ขึ้นไปเสิร์ฟอาหารบนห้องของกลุ่มทหารดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.แล้ว

○ เก็บเนื้อเยื่อใกล้ชิด 12 คน

นพ.สุนทร เจริญภูมิกรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวถึงกรณีที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อจากผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้าเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดรวม 12 คน เพื่อนำไปตรวจสอบที่ รพ.ระยอง นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ทำงานในวันที่ผู้ติดเชื้อเข้าพักกำลังอยู่ระหว่างการคัดกรอง ขณะเดียวกันประชาชนชาว จ.ระยอง หลังทราบว่ามีกลุ่มทหารมาพักและเดินเที่ยวข้างในระยองก็เกิดความวิตกกังวล โดยตรวจสอบในช่องทางออนไลน์หาข้อมูลว่าทหารอียิปต์เข้ามาพักโรงแรมแห่งใดและเดินทางไปเที่ยวบ้าง พร้อมวิจารณ์ไปต่าง ๆ นานา กรณีรัฐบาลปล่อยให้บุคคลพิเศษเข้ามาในประเทศทำให้เสี่ยงต่อการระบาดระลอกสอง

○ อุ้ตะเภาแองคักรองโรค

พล.ร.ท.กฤษพล เรียงเล็กจางค์ ผอ.ท่าอากาศยานอุ้ตะเภา กล่าวถึงกรณีทหารอียิปต์ว่าขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในท่าอากาศยานอุ้ตะเภา ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ สบค. กำหนด โดยการทำอากาศยานอุ้ตะเภา จะมีศูนย์ปฏิบัติการที่แต่งตั้งขึ้นโดยผวจ.ระยอง ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำสั่งของ สบค. โดยอุ้ตะเภาจะมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีคณะทำงานที่มีเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติงาน ร่วมกับทาง ตม.ทำการคัดกรองโรคหรือสอบสวนโรค หากไม่พบผู้ต้องสงสัย หรือไม่มีผู้ใดพบพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อของโรค หรือไม่พบภาวะผิดปกติใด ๆ ขั้นตอนก็จบลง และส่งต่อไปเข้าที่พัก ส่วนที่รับผิดชอบคือสาธารณสุขจังหวัดระยองเพื่อรอการประเมินการคัดกรองทางสถานที่กักกันตัวภาครัฐก็จะรับไป อย่างไรก็ตามทราบว่าคณะดังกล่าวมีทั้งหมด 31 คน คาดว่ามีเพียงหนึ่งคนในคณะนั้นที่หนีออกมาข้างนอกระหว่างที่เข้าพัก แต่ข้อมูลที่ถูกต้องขอให้ตรวจสอบกับทาง สบค. อีกครั้ง เมื่อถามว่า คาดว่าคนที่หนีออกมาคือคนที่ตรวจพบเชื้อหรือไม่ พล.ร.ท.กฤษพล กล่าวว่า ไม่ทราบ ต้องถามรายละเอียดจากทาง สบค. ทั้งหมด ทั้งนี้ยืนยันว่าขั้นตอนการ

ตรวจสอบบินไม่พบความผิดปกติ ซึ่งการตรวจสอบก็ทำด้านนอกเทอร์มินอล ไม่ได้เข้ามาปะปนกับในอาคารผู้โดยสาร

○ โซเซียลลุ่มยับ “บิกแดง”

ส่วนกรณีที่ สบค. ออกมาเปิดเผยข้อมูลพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย และหนึ่งในนั้นเป็นทหารสัญชาติอียิปต์ โดยเดินทางพร้อมลูกเรือเป็นหนึ่งใน 11 กลุ่มชาวต่างชาติสามารถเข้าประเทศไทย ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จัดอยู่ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะ เข้ามาในราชอาณาจักรตามภารกิจ และมีมาตรการรองรับกำกับดูแลเข้าพักในโรงแรมและเดินทาง จ.ระยองนั้น ในโซเซียลมีเดียได้โพสต์ข้อความโจมตี และเรียกร้องความรับผิดชอบจาก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เกษออกมายังแจงบุคคลและคณะวีไอพีจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน โดย พ.อ.วินัย สุวาริ โฆษกกองทัพบก กล่าวยืนยันว่า ผบ.ทบ.และกองทัพบก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

□ อ่านต่อหน้า 11

โควิด

□ ต่อจากหน้า 2

○ “ลาซิด” ลงพื้นที่ระยอง

เพจ “หมอดี ลาซิด ปิเดชะ” โพสต์ข้อความ ระบุว่า กรณีที่พบมีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพัก จ.ระยอง ขณะนี้ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนมีความเสี่ยงน้อยสุด และปลอดภัยมากที่สุด โดยยึดตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้คือเช็กอิน ให้ข้อมูลโดย “ไทยชนะ” การสวมใส่หน้ากากอนามัย การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีช่วยในการป้องกันการติดต่อ โดยพญ.น. (14 ก.ค.) จะลงไปพื้นที่ พร้อมรถตรวจเชิงรุกพระราชทาน เพื่อดูแลและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง จากนั้นนายลาซิด ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า คณะทหารอียิปต์ ไม่ใช่แค่รัฐบาล และได้รับรายงานว่า ทหารกลุ่มนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังข้อปฏิบัติของเรา รวมทั้งไม่ยอมตรวจหาเชื้อในช่วงแรก จึงต้องประสานสถานเอกอัครราชทูต

อียิปต์ประจำประเทศไทย ทำให้ทหารกลุ่มนี้ยินยอมเข้าตรวจในที่สุด

○ สั่งปิด 11 โรงเรียนระยอง

นายวราวิทย์ สุโกศลชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง ประกาศแจ้งปิดโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง ทั้งหมด 8 แห่งโดยไม่มีกำหนด ประกอบด้วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง โรงเรียนนครระยองวิทยาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โรงเรียนวัดโฆดิมธาราม โรงเรียนเทศบาลวัดคูมุนี ศูนย์เด็กเล็กวัดเนินพระ และศูนย์เด็กเล็กวัดป่าประดู่ ด้าน เรือตรีชูชีพ อรุณ เหลือง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้ประกาศปรับการเรียนการสอนใหม่โดยประกาศให้เรียนทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. เป็นต้นไป โดยกำหนดเวลา 14 วัน ให้สอดคล้องกับมาตรการกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมอาชีวะตากสิน และ อนุบาลตากสิน สั่งปิดโรงเรียนด้วยเช่นกัน

○ ป่วยอีก 12-เฝ้าระวัง 47 คน

ต่อมา นพ.สุวรรณชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีเด็กหญิงที่มาจากครอบครัวหลุดจากชุดตาม ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ว่า ด.ญ.อายุ 9 ขวบ ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ประวัติของผู้ป่วยเดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกาพร้อมกับครอบครัวที่เป็นคณะทูต สำหรับผู้เดินทางในเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วย มีทั้งหมด 245 คน มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 47 ราย จากการตรวจหาเชื้อพบผู้ติดเชื้อ 12 ราย รวมผู้ป่วยรายนี้ และมีส่งต่อเข้ารับการรักษาใน รพ.ของกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ได้สอบสวนโรคในกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมที่พำนักที่ครอบครัวผู้ป่วยเข้าพักก่อนทราบผลตรวจ โดยค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม และได้ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตามมาตรฐานทางสาธารณสุขแล้ว

○ ข่าวดีวัคซีนคืบหน้ามาก

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการทดลองผลิตวัคซีนโควิด-19 หลังทดลองกับหนูและลิงได้ผลดีว่า ขณะนี้

มีความคืบหน้าไปมากแล้วและทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน เมื่อได้ผลรับรองว่าใช้งานได้จะต้องส่งขอความเห็นชอบจากองค์การอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ซึ่งยืนยันว่าเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากส่วนจะพร้อมใช้งานได้เมื่อไหร่ก็ต้องถามความชัดเจนจากคณะแพทย์แต่จากการแถลงข่าวของคณะแพทย์ถือเป็นข่าวดีแต่เรื่องนี้ก็ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวัง เมื่อผ่านการทดลองกับสัตว์มาทดลองกับคนต้องมั่นใจจริงๆ ว่ามีความปลอดภัยเมื่อถามว่า ได้ประเมินไว้หรือไม่ว่าวัคซีนจะออกมาให้ประชาชนได้ใช้จริงในระยะเวลาใด นายอนุทิน กล่าวว่าพยายามให้ได้เร็วที่สุด ยืนยันไม่มีการนำเรื่องนั้นมาดองไว้อย่างแน่นอน

○ 1 เดือนเกาะทดลองในคน

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวถึงการพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในคนในประเทศไทยว่า ขณะนี้มีผู้พัฒนาวัคซีน ได้ยื่นขออนุญาตมาที่ อย. ประมาณ 7 ตัว หนึ่งในนั้นเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เพิ่งแถลงผลทดลองในลิงแล้วมีภูมิคุ้มกันสูง อย่างไรก็ตามยังต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพโดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมตรวจสอบหากคณะผู้วิจัยส่งข้อมูลทุกอย่างมาครบถ้วนคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1 เดือน นอกจากนี้ยังจะนำข้อมูลการวิจัยวัคซีนด้วยเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ในต่างประเทศมาพิจารณาประกอบด้วย เมื่อถามถึงความคืบหน้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด DNA ของบริษัทไบโอ เนท-เอเชีย จำกัด นพ.ไพศาล กล่าวว่า ทราบผลการทดลองในหนูแล้วได้ผลดีเมื่อถามย้ำว่าทางบริษัทระบุเนื่องจากมีผู้พัฒนาหลายประเทศที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันมีทดลองในลิงแล้วได้ผลดีจึงจะยื่นขออนุญาตนำ

ไปทดลองในคนเลยโดยไม่ต้องทดลองในลิงก่อน นพ.ไพศาล กล่าวว่าขณะนี้ทยอยส่งข้อมูลมาให้ อย.พิจารณาแล้ว แต่ยังส่งมาไม่ครบโดยเฉพาะผลการทดลองของต่างประเทศที่ต้องนำมาให้พิจารณาประกอบ

○ “ลิระ” สมัครหยุดทดลอง

นายลิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ภายหลังจากที่ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) แถลงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนโควิด-19 รวมถึงเตรียมเดินทางทดสอบในมนุษย์ ว่าในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นตัวแทนของประชาชน ตนจะสมัครเป็นอาสาสมัครกลุ่มแรกในการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ครั้งนี้ซึ่งมั่นใจว่าตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมทั้งจะรับการทดสอบวัคซีน เช่นเดียวกับ นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ จะขอเป็นอาสาสมัครทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อีกหลายคนพร้อมอาสาฉีดวัคซีนเพื่อประโยชน์ของประชาชนด้วย

○ สักปิดอาชีวะทั้งจังหวัด

ต่อมา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า จังหวัดระยองมีสถาบันอาชีวศึกษาจำนวน 11 แห่ง แบ่งเป็นสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ จำนวน 5 แห่ง และสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน 6 แห่ง ตนได้สั่งการให้ทุกสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดระยองหยุดการจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. เป็นต้นไปแต่นักศึกษายังคงเรียนตามปกติ ผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทำความสะอาดสถาบันอาชีวศึกษาด้วย.